

## สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

■ **ข้อสงสัยพิพิธภัณฑสถานศึกษา**  
เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ผมสงสัยเรื่องการบริหารงานของพิพิธภัณฑสถานศึกษา ต.สาขลา อ.เกาะลันตา จ.ลำปาง เปิดให้บริการประชาชนนักเรียน นักศึกษา มาพักใหญ่ แต่เห็นกำลังมีการปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติมอีกแล้ว

ไม่ทราบว่าทุกวันนี้ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์มากแค่ไหน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติโลกหลายล้านปีที่ผู้คนสนใจหรือไม่ เพราะยังเห็นเงียบเหงาอยู่เลย

ที่มีโครงการปรับปรุงก่อสร้างภายใน มีจุดส่วนจัดแสดงนิทรรศการอยู่ภายในเพิ่มเติม ต้องถามเลยว่าคุ้มค่ากับการก่อสร้างหรือไม่ และที่สำคัญมีชาวบ้านข้าราชการพูดกันเรื่องความโปร่งใสหากจะเปิดประมูลใดๆ

รวมทั้งอย่าให้มีเรื่องฉาวโฉ่เช่นการลื้อกสเปก เพราะไม่เช่นนั้นคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แน่.

### รวม ลำปาง

#### ตอบ คุณรวม ลำปาง

เท่าที่ตรวจสอบข้อมูล โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานศึกษา ต.สาขลา ที่ จ.ลำปาง เป็นความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าใจว่าน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โลกในยุคหลายด้านปีมาแล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาอีกแห่งที่สำคัญของจ.ลำปางก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับการลงทุนกับเรื่องพิพิธภัณฑสถานศึกษาแต่ก็อยากให้เห็นแบบและเกิดประโยชน์ได้จริง และเป็นอีกจุดสนใจเหมือนเช่นเราเดินทางไปต่างประเทศมีพิพิธภัณฑสถานหลายที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยี่ยมชมเพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

อย่าให้มีเรื่องรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดิน

ข้าราชการส่วนใหญ่ตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ต้องฝากทางกรมทรัพยากรธรณีช่วยกำกับอีกทาง!

กลัวใช้ไม่คุ้มค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานศึกษาลำปางให้โปร่งใส

ฝาก มท. ได้เวลาจัดระเบียบห้องแถว-ห้องเช่า

ตรวจงานเมืองบุรีรัมย์

### ชัย เสดเดอร์

■ **จัดระเบียบห้องแถว-ห้องเช่า**  
เรียน คุณชัย เสดเดอร์

มีข่าวเรื่องการตรวจสอบธุรกิจโรงแรมที่เปิดให้บริการอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือโรงแรมเถื่อน ใน จ.ภูเก็ต สงสัยทำไมมีโรงแรมเถื่อนเยอะขนาดนั้น คือ 2 พันกว่าโรงแรม น่าตกใจมากสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก แล้วนักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่ มาตรฐานความปลอดภัยของที่พักอาศัยจะมีมากน้อยแค่ไหน

นอกเหนือจากโรงแรมแล้วยังมีที่พักอาศัยบางประเภทที่หลายคนสงสัยว่าต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจหรือไม่ คือห้องเช่าห้องแถว บ้านเช่า หลายจังหวัดเปิดให้บริการมานาน บางส่วนไม่มีการจดทะเบียนขออนุญาต



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

สำหรับเจ้าของห้องเช่า ห้องแถวสมัยใหม่บางรายบอกต้องแจ้งขออนุญาตจากทางเทศบาล ต้องเสียภาษี บางรายบอกไม่ต้องเป็นประเด็นเปรียบเทียบระหว่างโรงแรมกับห้องเช่า ห้องแถว บ้านเช่า

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อผู้ประกอบการด้านที่พักอาศัยจะได้เข้าใจถูกต้อง และไม่ปฏิบัติผิดกฎหมาย หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแล ต้องพิจารณาในภาพรวมและสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วย.

### นัทนี บูรพา

### ตอบ คุณนัทนี

ที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสำคัญ มีมาตรการจัดระเบียบเรื่องที่พักอาศัย โดยเฉพาะประเภทที่ตัดแปลงอาคารทำห้องพักและโรงแรม ที่เรียกกันว่าธุรกิจ โฮสเทลที่กำลังได้รับความนิยม

โดยเฉพาะในยุครัฐบาล กสช.ที่ผ่านมา มีทั้งการประกาศกฎกระทรวงมีทั้งคำสั่งมาตรา 44 เพื่อส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทถึงผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบ

และที่สำคัญเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจโรงแรมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

แต่ปัจจุบันยังมีที่พักอาศัยที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ประเภท โฮมสเตย์ ห้องพัก ห้องแถว ห้องเช่า ที่กำลังฮิต เปิดเป็นธุรกิจจ้องห้องพักผ่านแอปพลิเคชันดังที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ถือเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว แต่อีกทางถ้าหากไม่มีการควบคุมดูแล ในระยะยาวก็อาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้

ทั้งหมดเชื่อว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญอยู่แล้ว แต่คงต้องฝาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ติดตามเรื่องนี้ให้อีกทางหรือมีกฎระเบียบใดๆในเรื่องนี้ จะส่งมาเผยแพร่ก็จักเป็นพระคุณต่อผู้อ่าน!

### ชัย เสดเดอร์

■ **เสน่ห์บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”**

ปิดท้ายด้วยภาพข่าวที่ต้องบอกว่าเป็น 3 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ในยุคนี้แน่นอนนำโดยคุณนวนิช จิตชอบ อดีตรัฐมนตรี ที่วันนี้ถอยไปอยู่เบื้องหลังทางการเมืองแล้วและปล่อยให้น้องรักทั้ง 2 รายในฝ่ายบริหาร



Moto.GP-Buriram

ทั้งน้องนอกไปอย่างคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และน้องในไส้ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคมบริหารกิจการพรรคภูมิใจไทยและเข้าไป ร่วมในฝ่ายบริหารประเทศ

มีเหยี่ยวข่าวไทยรัฐเดินทางไปตามติดตามทำข่าว สังกัดภาพเร บิ๊กคนดังไปร่วมงานสำคัญที่จ.บุรีรัมย์ ที่ผ่านมาเป็นภาพอริยาบถที่ไม่ค่อยได้เห็น นอกจากไป ร่วมงานการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกโมโตจีที ที่ทั้งรองนายกฯและรัฐมนตรี ยังแวะไปตรวจงานที่ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าถิ่น คุณเนวินร่วมคณะด้วย

นำเสนอในวันนี้เพราะมีข้อมูลเรื่องราวดีๆจาก บุรีรัมย์ จังหวัดอีสานใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปราสาทหิน อารยธรรมขอมโบราณตามคำขวัญ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” จากที่ได้ไป สัมผัสมาก่อนนี้

มีความน่าสนใจและจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th